

สีเสื้อผ้าเสริมดวงได้นะ....

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2552

สีเสื้อผ้าเสริมดวงได้นะ.....



เวลาที่สาวๆ บรรจงเลือกชุดแต่ละชุด ทั้งสไตล์ สีของเสื้อผ้า ล้วนบอกถึงรสนิยมและตัวตนของแต่ละคน ความละเอียดไม่อย่างนี้ ยังมีอิทธิพลกับดวงชะตาของคนคนนั้นอีกด้วย

ว่ากันตามหลักของจีนโบราณ สีและเนื้อผ้าของเสื้อผ้านอกจากจะมีผลกับอารมณ์ และความรู้สึกของคนใส่แล้ว ยังส่งผลไปถึงครอบครัว ช่างที่พบปะพูดคุยกับเราด้วย การเลือกสีของเสื้อผ้าจึงกลายเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้เกิดสมดุกับคนหนึ่งๆ และสะท้อนเป็นสิ่งที่ตามมาได้อย่างไม่หวั่นไหว

ดูฐานเสื้อผ้าอย่าง คอคอตอน ยูเอสบี และคอคอตอน อินดอร์ปอเรท ให้คำแนะนำว่า การเลือกเนื้อผ้า สีเสื้อผ้า เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์ และสร้างพลังให้เกิดความสุขุมแก่ชีวิต เช่น เลือกใช้เสื้อผ้าที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติอย่างผ้าฝ้าย และเลือกสีเสื้อผ้าที่เหมาะสม ก็จะช่วยเสริมสมดุลให้กับอารมณ์ และความรู้สึกของเรา เพราะเมื่อเราใส่เสื้อผ้าที่สบาย เหมาะสมกับงานต่างๆ ตลอดจนสีของเสื้อผ้าที่เข้ากับบุคลิก ก็ทำให้ผู้ที่สวมใส่มั่นใจ เสริมบุคลิกให้โดดเด่น

สุวิมล เกียมจันทร์ ดีไซน์เนอร์ บริษัท บุคคอร์เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้คำแนะนำว่า คนไทยมีสีผิวที่แตกต่าง ดังนั้นสิ่งแรกๆ ที่ต้องทำคือการรู้จักคือ สีผิว ให้เช็คว่าตัวเองมีสีผิวเดดโทน เพื่อจะได้เลือกสีเสื้อผ้าที่เสริมบุคลิกให้โดดเด่น

"พยายามอย่าจับคู่เสื้อผ้าสีอ่อนแฉงมาเจอกัน เช่น ทองหนักสีเหลือง-ทองกลางสีแดง ควรเปลี่ยนท่อนล่างให้เป็นสีเข้ม แต่เข้หนักก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการกำหนดตายตัว วาอะไรจะแดงจับคู่กับอะไร แต่ควรเลือกสไตล์เสื้อผ้า เพื่อนำ รวมถึงสีของเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบุคลิกที่เราต้องไปพบเจอ ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงาน เพียงเท่านั้นก็จะทำให้สาว ๆ ดูดีมีสไตล์"

ข้อป้หน้าผู้ว่า โภกิต่างๆ คุณควรเลือกใส่เสื้อผ้าสีอะไรให้เหมาะสมกับเพศ ใส่แล้วจะได้อะไร กับกันหนาว

สายบรเจ็คกับ 'สีแดง'

ไม่ว่าจะเป็นสีแดงจัด สีแดงคูน สีแดงแฉ็ด หรือแดงโทนๆ ก็ดูจะเป็นสีสะท้อนความมั่นใจของสาว ๆ ที่อยากเดิมแต่สิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพการใด หรือแม้กระทั่งเวลาทำงาน อยู่ในที่ประชุม สีแดงก็เป็นอีกสี ที่พร้อมจะเข้ามาเสริมพลังให้สาว ๆ ได้โอเดียบรรเจ็ดเหมือนกัน

อ่อนหวานและนุ่มนวลกับ 'สีชมพู'

สีชมพูเป็นสีที่อบอุ่นด้วยความหวานและโรแมนติค สาว ๆ ที่ต้องการมีช่วงเวลาวนและนุ่มนวลกับคนรัก ต้องไม่พลาดที่จะหยิบชุดสวยสีชมพูมาใช้ เพราะสีนี้จะช่วยสร้างความอบอุ่น น่ารักนุ่มนวล แฉฉยเหมาะมากกับเวลาที่สาว ๆ ต้องการจะร้องไคร้สักคน การใส่เสื้อผ้าสีชมพูจะช่วยให้คลายอารมณ์ให้หายโกรธเราได้อีกด้วย

สบายตากับ 'สีขาว'

เวลาที่ต้องการสร้างแรงดึงดูดในการติดต่อเจรจาต่อรองในทาง ทำให้คนคุยด้วยเกิดความเชื่อถือ ขอแนะนำให้สาว ๆ เลือกเสื้อผ้าที่ดูสบายตามาใส่ สีขาวจะทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด รอบคอบ และยังคงดูเป็นคนที่จริงจัง และถ้าเลือกชุดสีขาวแล้ว ก็อย่าลืมดูแลไม่ให้ชุดหม่นเปราะเปื้อนด้วย

คล้ใจกับ 'สีเหลือง'

สีเหลือง หรือสีในแนวเอิร์ทโทน เป็นโทนสีที่สว่าง เหมาะมากสำหรับสาว ๆ รัยุ่นที่มีความน่ารักสดใสในตัวเอง ส่วนสาวทำงาน ชุดเสื้อผ้าสีเหลืองหรือสีในแนวเอิร์ทโทน จะช่วยเสริมบุคลิกให้ดูน่าเชื่อถือ นำไปวางใจ แนะนำให้สวมชุดสีนี้เวลาไปพบผู้ใหญ่ หรือไปติดต่อเจรจาในหน้าที่การงาน

แบ่งเบากับชีวิต ด้วย 'สีเขียว'

สีเขียวเป็นสีของธรรมชาติ มีความหมายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของงอย และเป็นสีแห่งการพัฒนา สีเขียวนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสาว ๆ ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อ สมัครสอบ หรือจะใส่ไปเรียนหนังสือ เพราะสีนี้จะทำให้คุณดูเป็นผู้มีความตั้งใจที่จะศึกษา และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง

เปิดรับความสำเร็จ กับ 'สีม่วง'

สีม่วงเป็นสีที่ดูดูขรึม ลึกลับ แต่กลับมีเสน่ห์ชวนค้นหา ตามความเชื่อโบราณ สีม่วงเป็นสีแห่งความยิ่งใหญ่ เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความลึกลับ และความสำเร็จ สำหรับสาว ๆ ที่อยากให้อะไรที่วางแผนไว้มิผิดพลาด ลองหยิบเสื้อผ้าโทนสีนี้มาใช้ในวันและโอกาสที่สำคัญ ไม่นแนคุณอาจจะเจอความสำเร็จที่ไม่คาดคิด

อบอุ่นกับ 'สีน้ำตาล'

เวลาเดินทางไปใน หรือจะต้องทำอะไรสักอย่าง แต่รู้สึกกลัว ประหม่า และไม่ปลอดภัยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ขอแนะนำใส่เสื้อผ้าที่มีสีน้ำตาล หรืออาจใส่เพียงเสื้อคลุมผ้าฝ้ายสีน้ำตาลเข้มอีกก็แล้วแต่ เพราะสีดังกล่าวจะช่วยลดความรู้สึกกลัวของคุณลงได้เปรียบเสมือนสีของดินที่ช่วยให้รู้สึกอบอุ่นสบายใจ และทำให้คุณรู้สึกว่าการทุกอย่างจะลงตัวและเรียบร้อย

มนต์อำนาจกับ 'สีดำ'

สีดำเป็นสีที่แสดงถึงความรู้สึกที่ขรึม และเข้มขรึม แต่ขอแนะนำว่า ถ้าอยากจะได้ใส่เสื้อผ้าสีดำ ควรเลือกให้เป็นสีดำเพียงชิ้นเดียว อาจจะแค่เสื้อท่อนบน กางเกงหรือกระโปรงดำสำหรับท่อนล่างเพียงอย่างเดียว ไม่ควรเป็นชุดดำทั้งหมด หรือใส่เครื่องสีดำที่มีการติดเย็บและลูกเล่นที่สี จะช่วยเพิ่มเสน่ห์และบุคลิกของคุณได้เป็นอย่างดี

ขอ ง แบน นี ้ ไม่ เื่อ ก็ อ ย่า ลบน หลั !



ที่มา . โฟสต์ทูเดย์